

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 09 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Văn bản số 143/BC-HĐND ngày 27/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện Báo cáo trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (01 ý kiến)

Cử tri xã Pú Xi: Hiện nay nguồn vốn hỗ trợ làm nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính Phủ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện không đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ dân. Đến thời điểm hiện tại, xã Pú Xi có 36 hộ có nhu cầu làm hồ sơ để vay vốn, tuy nhiên chỉ có 10 hộ được giải ngân (*Các hộ làm hồ sơ vay vốn đều đã có tên trong danh sách theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 14/09/2023 của UBND huyện*). Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ có nhu cầu làm nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND huyện đã làm việc với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuần Giáo và Phòng giao dịch khẳng định sẽ bố trí đủ tiền cho các hộ dân vay nếu hồ sơ, thủ tục đảm bảo và đúng đối tượng theo quy định (trên thực tế đã giải ngân được cho 10 hộ gia đình); các hộ chưa được vay vốn là do chưa có hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định. Vì vậy đề nghị cử tri đến trụ sở xã Pú Xi để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. UBND huyện cũng đã có ý kiến với Phòng giao dịch cử cán bộ tích cực xuống cơ sở, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và giải ngân cho bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất.

II. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP (02 ý kiến)

1. Cử tri xã Tênh Phong: Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất để nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế, trong đó xem xét đầu tư các loại cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của xã như: Hoa hồi, Mắc ca, Cà phê.

Trả lời:

Xã Tênh Phong có điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng rất phù hợp để sản xuất nông, lâm nghiệp trong đó thuận lợi phát triển một số cây trồng như: Hoa hòe, Mắc ca, Cà phê.

Trong năm 2024, huyện sẽ hỗ trợ nhân dân xã Tênh Phong trồng mới khoảng 100 ha cây Hoa hòe, 50 ha cây Mắc ca và 50 ha cây Cà phê. Với cây Mắc ca và cây Cà phê đã có đầu ra có thể phát triển thêm diện tích. Đối với Hoa hòe, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi các Doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết cam kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân, từ đó sẽ có định hướng phát triển cây Hoa hòe theo quy hoạch. Vì vậy đề nghị cử tri khẩn trương đăng ký diện tích trồng các loại cây trồng trên với UBND xã Tênh Phong.

2. *Cử tri bản Phiêng Pi - xã Pú Nhung*: Hiện nay người dân tại bản Phiêng Pi và một số bản trong xã Pú Nhung đã và đang đầu tư trồng cây Cà phê (xu hướng sang năm 2024 sẽ có nhiều hộ trồng thêm). Đề nghị UBND huyện sớm cử cán bộ chuyên môn (hoặc chuyên gia) khảo sát thổ nhưỡng và thẩm định chất lượng Cà phê để có đánh giá cụ thể.

Trả lời:

Ngoài cây Mắc ca, huyện Tuần Giáo coi cây Cà phê là cây trồng chủ lực thứ 2 để phát triển kinh tế, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cây Cà phê được nhân dân bản Phiêng Pi trồng từ năm 2019, đến nay diện tích khoảng 42 ha, qua đánh giá cây Cà phê tại bản Phiêng Pi sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả kinh tế khá cao, từ đó có thể khẳng định cây Cà phê phù hợp với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng của xã Pú Nhung. Vừa rồi huyện đã làm việc với nhà thu mua Cà phê lớn nhất hiện nay là công ty Cát Quế và thống nhất được là công ty sẽ xây dựng 2 điểm thu mua, sơ chế tại Toả Tình và 1 nhà máy chế biến tại Quài Cang (khu vực nhà máy chế gỗ rừng Việt Tây Bắc rộng khoảng 2,3 ha có công suất chế biến 120 tấn quả tươi/ngày) có thể bao tiêu, chế biến cho khoảng 1.5000 ha, tức là gấp 3 lần diện tích huyện hiện có; sau này khi diện tích vượt 1.500 ha thì vẫn có thể mở rộng nhà máy. Do đó cử tri yên tâm trồng và phát triển cây Cà phê. Bên cạnh đó UBND huyện sẽ giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử cán bộ xuống hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Cà phê cho bà con nhân dân nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm.

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG (02 ý kiến)

1. *Cử tri khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo*: Khi Nhà nước thu hồi đất của người dân để xây dựng các công trình, dự án, thì việc đo đạc lại diện tích sau thu hồi, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cần phải được các cơ quan chuyên môn thực hiện nhanh, ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm và tin tưởng. Đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo đối với nội dung nêu trên.

Trả lời:

Đây là ý kiến rất chính đáng của cử tri, thời gian trước đây việc cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng các công trình, dự án chưa được quan tâm đúng mức và cũng có một số vướng mắc nhưng đến nay đã thống nhất phương án xử lý. Vì vậy đề nghị các hộ dân mang giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất đến UBND các xã, thị trấn hoặc Trung tâm Quản lý đất đai để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện làm các thủ tục đăng ký biến động hoặc cấp lại giấy chứng nhận QSD đất trong thời gian sớm nhất.

2. *Cử tri xã Quài Tở*: Sau khi Quốc lộ 6 hoàn thành, có những phần đất dôi dư, một số hộ dân bản Tân Lập và bản Cháng đã làm nhà trên diện tích đất đó cùng với diện tích đất đã khai phá của gia đình. Một số hộ dân đã được cấp GCN QSDĐ. Tuy nhiên những năm gần đây một số hộ dân đến làm thủ tục đề nghị cấp GCN QSDĐ thì được trả lời không giải quyết vì có liên quan đến phần lấn chiếm đất dôi dư. Hiện các hộ dân có nguyện vọng được cấp GCN QSDĐ để đảm bảo quyền lợi theo hướng hợp thức hóa phần đất dôi dư đó hoặc cấp GCN QSDĐ cho phần đất người dân khai phá. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến để một số hộ dân tại bản Tân Lập và bản Cháng có phần đất thuộc đất dôi dư sau khi nâng cấp Quốc lộ 6 (đã xây nhà trên phần đất đó) được cấp GCN QSDĐ đảm bảo theo quy định.

Trả lời:

- Hiện nay phần đất dôi dư (do thu hồi GPMB không sử dụng hết hoặc đất giao thông chuyên tuyến) sau khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiến hành rà soát, đo đạc lại hiện trạng đất dôi dư báo cáo Cục quản lý đường bộ (*cơ quan hiện quản lý diện tích này*) đồng ý giao đất cho tỉnh để huyện có cơ sở báo cáo, trình UBND tỉnh giao đất về cho huyện quản lý, từ đó huyện có căn cứ lên phương án đấu giá đất hoặc giao đất có thu tiền theo quy định.

- Đối với diện tích đất tự khai phá của các hộ gia đình, cá nhân thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân đến trụ sở UBND xã Quài Tở để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

IV. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, ATGT (01 ý kiến)

Cử tri xã Chiềng Sinh: Hiện nay trên địa bàn xã Chiềng Sinh, tình trạng sử dụng ma túy của các đối tượng người nghiện và nghi nghiện nan giải, kéo dài, khó dứt điểm, gây ra hậu quả xấu, phức tạp đối với gia đình và xã hội (*Số đối tượng nghiện là 36 người; Số đối tượng nghi nghiện là 88 người; Số quản lý sau cai là 8 người; Số đối tượng sử dụng trái phép là 11 người*). Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên vận động, gia đình, người thân đăng ký cho các đối tượng uống thuốc Methadone và bằng các biện pháp tự cai. Nhưng chỉ ít một số đối tượng phối hợp thực hiện. Vậy kính đề nghị huyện xem xét kiên nghị với tỉnh tăng thêm chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc cho xã Chiềng Sinh.

Trả lời:

Năm 2023, huyện Tuần Giáo đã đưa 31 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, vượt chỉ tiêu 06 trường hợp. Mặc dù Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (*nơi tổ chức cai nghiện tập trung của tỉnh*) quy mô rất hạn chế, nhưng UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng chỉ tiêu đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc đối với địa bàn

huyện Tuần Giáo, trong đó có xã Chiềng Sinh.

Hiện nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo có 06 cơ sở điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone và đang điều trị cho 498 người. UBND huyện đã có ý kiến yêu cầu Công an huyện rà soát, tổng hợp số lượng người nghiện trên từng địa bàn; làm cơ sở đề nghị ngành Y tế mở thêm các cơ sở điều trị Methadone tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho người nghiện được tiếp cận, tham gia điều trị, nâng cao hiệu quả, chất lượng, kết quả cai nghiện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phù hợp từng vùng, từng địa bàn, từng đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ cao; tuyên truyền người nghiện ma túy trên địa bàn tự nguyện đăng ký điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone; tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, trong đó trọng tâm là tội phạm ma túy¹ nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định của sống của bà con nhân dân.

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA (19 ý kiến)

1. Về đề nghị đầu tư, sửa chữa công trình thủy lợi, nước sinh hoạt (09 ý kiến)

1.1. Cử tri bản Mường 2 - Xã Mường Mùn: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xây dựng tuyến phai mương Na Luông dài khoảng 1,5 km (hiện là mương đất) để phục vụ tưới tiêu cho trên 10ha đất ruộng 2 vụ.

1.2. Cử tri bản Ta Léch – xã Mùn Chung: Hiện nay đoạn mương phục vụ tưới tiêu cho khu ruộng tại bản Ta Léch đã bị xuống cấp, hư hỏng không có đủ nước tưới tiêu. Đề nghị huyện quan tâm nâng cấp đoạn mương trên với chiều dài khoảng 600m.

1.3. Cử tri bản Phiêng Pén - xã Mùn Chung: Đoạn bờ suối khu vực bản đã bị xói mòn, ảnh hưởng khoảng 1,7 ha ruộng của các hộ dân. Đề nghị nhà nước đầu tư kè bờ suối chiều dài khoảng 100m để bảo vệ khu ruộng cho bản.

1.4. Cử tri bản Phiêng Pi - xã Pú Nhung: Đường nước sinh hoạt của bản Phiêng Pi được đầu tư theo dự án ODA từ năm 2004 đến nay đã xuống cấp, đập đầu mỗi hư hỏng không giữ được nước. Đề nghị huyện bố trí kinh phí sửa chữa công trình để cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ của bản.

1.5. Cử tri xã Quài Tở: Đề nghị UBND huyện quan tâm:

(1) Khắc phục, xây dựng đầu mối kênh mương bản Pom Ban - bản Cháng để đảm bảo nước tưới tiêu (hiện ống treo tuyến kênh mương Xuân Ban bị tắc, xuống cấp, van xả hư hỏng).

(2) Sửa chữa tuyến kênh Xuân Ban (đoạn Báng Cồn Lẻ - Trường tiểu học

¹ Năm 2022 khởi tố 121 vụ, năm 2023 khởi tố 240 vụ, trong đó 89% số vụ phạm pháp liên quan đến người nghiện ma túy.

Xuân Ban) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo nước tưới tiêu cho trên 12ha ruộng 2 vụ.

(3) Xây kè bảo vệ đất nông nghiệp, khu dân cư cho bản Cháng và bản Pom Ban tránh tình trạng một số hộ dân hai bản mâu thuẫn với nhau trong việc bảo vệ diện tích đất sản xuất của gia đình ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

1.6. Cử tri bản Nà Sáy 1- xã Nà Sáy: Đề nghị huyện quan tâm nâng cấp tuyến kênh mương Nà Đén dài khoảng 2km để phục vụ tưới tiêu cho 2 cánh đồng Nà Đén, Nà Sáy khoảng 30ha.

1.7. Cử tri bản Nà Sáy 2- xã Nà Sáy: Đề nghị huyện quan tâm xây dựng tuyến kè khe suối Hong Tráng dài 1,7km và bê tông hóa kênh mương Nà Luông chiều dài 500m để bảo vệ và phục vụ tưới tiêu cho 7ha ruộng 2 vụ.

Trả lời:

Trước mắt UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã liên hệ ngay với phòng Tài chính – Kế hoạch để được hướng dẫn, xem xét bố trí sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để sửa chữa nhỏ, nạo vét kênh mương, gia cố phai tạm, gia cố kè..., điều tiết nước hợp lý để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và nước tưới cho vụ đông xuân 2023-2024.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều rất cần thiết, tuy nhiên nguồn lực đầu tư của huyện còn hạn chế, UBND huyện sẽ cử cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra, đánh giá mức độ cấp thiết và xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới; dự kiến sẽ bố trí, lồng ghép đầu tư bằng các nguồn vốn:

(1) Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 1 – Dự án 4) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Năm 2023, mỗi xã có khoảng 350 triệu đồng và đã giao cho các xã.

(2) Nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, hỗ trợ đất lúa của huyện: Mỗi năm có khoảng 10 tỷ đồng sẽ bố trí ưu tiên đầu tư, xây dựng các công trình, dự án cử tri kiến nghị.

(3) Nguồn xã hội hóa, nguồn viện trợ phi chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuy nhiên việc đầu tư, xây dựng phải theo thứ tự ưu tiên, vì vậy trước mắt đề nghị các cử tri khắc phục khó khăn, tích cực phát triển sản xuất trong thời gian tới.

2. Về công trình giao thông, xây dựng (08 ý kiến)

2.1. Cử tri khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo: Đường nội thị khối Tân Giang, với chiều dài trên 1.000m được thiết kế và thi công uốn lượn, cong queo, bố trí quá nhiều các ngã ba mất mỹ quan, đề nghị UBND huyện cho biết lý do?

Trả lời:

- Tổng chiều dài tuyến đường là 397,89m. Trong nội bộ tuyến đường có 02 ngã ba (*không tính những ngã ba đầu nối với đường đã có để kết nối giao thông*). Trong 02 ngã ba, có 01 ngã ba có sẵn được nâng cấp và mở rộng (*tại mố nước*);

ngã ba cũ (*cạnh trụ sở Viện kiểm sát*), thực trạng là đoạn đường cong cua rất nhỏ (chỉ rộng khoảng 1,5 m), nếu nâng cấp mở rộng thì chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng rất lớn (*do tuyên truyền, vận động nhân dân không hiến đất*), vì vậy, huyện chuyển phương án bố trí ngã 3 giáp khu trụ sở Hạt Kiểm Lâm (*đoạn đường này được nhân dân hiến đất*).

- Đối với ý kiến cử tri thắc mắc về việc thiết kế và thi công cong queo, uốn lượn: Do đoạn đường nhánh kết nối từ Ngã ba (*mỏ nước cũ*) lên đường nội thị khối Tân Giang có khoảng cách ngắn và chênh cao lớn, nếu thiết kế đường đi thẳng thì độ dốc của đoạn đường này là 13,6%, vượt quá tiêu chuẩn về thiết kế đường đô thị, nên phải kéo dài đường để giảm độ dốc xuống còn 10% đảm bảo theo quy định.

2.2. *Cử tri xã Ta Ma*: Công trình đường giao thông từ ngã ba Trạm Củ đi Phiêng Vang đã được đầu tư mở nên đường và rải cấp phối năm từ 2010 - 2011. Hiện nay đường đã xuống cấp, phân cấp phối bị trôi chỉ còn lại nền đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đường bê tông để thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay huyện đang đầu tư xây dựng dự án đường từ ngã ba Nà Đăng đi bản Trạm Củ, xã Ta Ma. Đoạn nối tiếp từ bản Trạm Củ đi Phiêng Vang do chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa đầu tư được. UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị trên, trong thời gian tới, UBND huyện căn cứ vào nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ để cân đối nguồn vốn, xem xét ưu tiên đầu tư theo mức độ hiệu quả của từng công trình.

2.3. *Cử tri xã Tênh Phong*: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã (*đường giao thông, công trình nước sinh hoạt,...*) để Nhân dân sớm được thụ hưởng các chính đầu tư của Nhà nước.

Trả lời:

Trên địa bàn xã Tênh Phong, hiện nay đang được đầu tư 03 trình (*Đường từ Trung tâm xã đi bản Thảm Nậm; đường Trung tâm xã Tênh Phong - bản Há Dừa giai đoạn 2 và Công trình Nước sinh hoạt Ten Hon + Thảm Nậm*). Hiện nay, Đường từ Trung tâm xã đi bản Thảm Nậm đã được Nhà thầu thi công xong, đang trong giai đoạn lắp đặt cọc tiêu và vệ sinh công trình. Còn lại 02 dự án, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình (chủ đầu tư) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu nhanh tiến độ thi công; thực hiện ký cam kết với Nhà thầu hoàn thành dự án đúng theo hợp đồng đã ký kết: Đường Trung tâm xã Tênh Phong - bản Há Dừa (giai đoạn 2) đảm bảo hoàn thành trước ngày 18/07/2024 và Công trình Nước sinh hoạt Ten Hon + Thảm Nậm đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/03/2024.

2.4. *Cử tri khối Tân Tiến - thị trấn Tuần Giáo*:

(1) Một số công trình dự án trên địa bàn Thị trấn Tuần Giáo được xác định là những công trình trọng điểm để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), tuy nhiên đến nay tiến độ còn chậm, cụ thể

như: Công trình Công viên cây xanh, Trung tâm Hội nghị văn hóa, Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết, Trường THCS Thị trấn.....). Đề nghị lãnh đạo UBND huyện có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án này và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong thời gian tới để tránh vướng mắc, tồn tại kéo dài như một số dự án trước đó tại Thị trấn.

Trả lời:

Trong các dự án trên, có Dự án Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện được triển khai thi công đảm bảo vượt tiến độ hợp đồng (sẽ thực hiện bàn giao trong tháng 3/2024, vượt tiến độ khoảng 3 tháng), 03 dự án còn lại đều chậm tiến độ với lý do vướng mắc về mặt bằng hoặc hết kế hoạch vốn năm 2023.

Đối với những Dự án vướng mắc về mặt bằng, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng Dự án trình BTV Huyện ủy, HĐND huyện cho chủ trương để tháo gỡ những vướng mắc trong GPMB (củng cố hồ sơ tổ chức cưỡng chế nếu cần thiết), bàn giao mặt bằng sạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu nhanh tiến độ thi công.

Đối với những Dự án hết kế hoạch vốn, UBND huyện sẽ xem xét, bổ sung trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành các Dự án đúng theo hợp đồng đã ký kết.

(2) Công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ tại thị trấn Tuần Giáo trong thời gian ngắn nhưng điều chỉnh quá nhiều. Vậy đề nghị UBND huyện cho biết lý do tại sao?

Trả lời:

Quy hoạch chi tiết của thị trấn Tuần Giáo được phê duyệt tại Quyết định 1468/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. Sau 5 năm, một số vị trí quy hoạch đã không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị là một trong hai khâu đột phá được Đảng bộ huyện xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu đến năm 2030, thị trấn Tuần Giáo được công nhận là đô thị loại IV. Vì vậy, khi đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm tại thị trấn đều cần phải điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết để đảm bảo theo quy định. Có thể tên các quyết định đều là “*Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo*” để gây nhầm lẫn chứ trong nội hàm, mục tiêu từng quyết định là khác nhau, ví dụ:

- Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo mục tiêu để đầu tư hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang làm khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, bố trí khu đất mới cho UBND thị trấn sau khi bị thu hồi để thực hiện dự án Công viên cây xanh.

- Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo mục tiêu để xây dựng Sân vận động huyện.

- Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 về việc điều chỉnh cục bộ Quy

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên mục tiêu để thực hiện Dự án “Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ” và xây dựng công viên tại Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách.

- Các Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 24/3/2023; Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 24/3/2023; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 đều có tên điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo nhưng với mục tiêu khác nhau lần lượt là xây dựng không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 2, Khu dân cư mới số 3 và Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo.

2.5. *Cử tri bản Mường 2 - Xã Mường Mùn*: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ xây dựng đường bê tông nông thôn nội bản.

2.6. *Cử tri bản Phiêng Pi - xã Pú Nhung*: Đề nghị nhà nước làm đường bê tông (chiều dài khoảng 100m) vào khu vực điểm trường Mầm non, sân vận động cũng là đường vào khu vực của nhóm 15 hộ của bản Phiêng Pi.

2.7. *Cử tri xã Quài Tở*: Đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng cầu từ bản Tân Lập - bản Bảng Sản để thuận tiện giao thông và phục vụ đi lại sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Đối với 3 ý kiến nêu trên của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do nhu cầu đầu tư của Nhân dân trên địa bàn huyện là rất lớn trong khi nguồn vốn đầu tư của huyện còn hạn chế. Các ý kiến trên của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ cấp thiết để xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn sự nghiệp của huyện đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

3. Về công trình đường điện (02 ý kiến)

Cử tri xã Quài Tở: Đề nghị Điện lực huyện Tuần Giáo:

(1) Đầu tư đường điện sinh hoạt (tại bản Cháng) cho các hộ dân cách xa trục chính để đảm bảo an toàn, hiện tại các hộ dân kéo dây dùng cột tre, gỗ tạm gây nguy hiểm đến tính mạng của Nhân dân.

(2) Kiểm tra khắc phục cột điện 35kW, tuyến đường dây Tuần Giáo - Tòa Chùa (vị trí cột tại cánh đồng Ná Sái bản Cháng – xã Quài Tở) bị nghiêng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của Nhân dân.

Trả lời:

* *Đối với ý kiến thứ nhất*:

Việc đầu tư, quản lý dây dẫn từ sau công tơ về đến các hộ gia đình thuộc trách nhiệm của từng hộ gia đình, do vậy đề nghị các hộ chủ động thay thế các cột đỡ dây sau công tơ hiện bằng tre, gỗ đang bị nghiêng hoặc đổ gãy để đảm bảo an toàn. Trong quá trình thay thế, sửa chữa đề nghị các hộ gia đình trực tiếp liên hệ với Điện lực Tuần Giáo để được hỗ trợ, tư vấn và lắp đặt dây dẫn để đảm bảo an toàn. Về lâu dài, UBND huyện đã đề nghị Điện lực Tuần Giáo báo cáo lên Công

ty Điện lực Điện Biên xem xét lồng ghép vào hạng mục, dự án phù hợp để bổ sung thêm các cột điện về gần các hộ gia đình để đảm bảo trong quá trình sử dụng.

** Đối với ý kiến thứ hai:*

Vị trí cột điện tại cánh đồng Ná Sái bản Cháng – xã Quài Tở nằm cạnh suối do ảnh hưởng của nước lũ gây sạt lở, hiện tại cột đang bị nghiêng. Điện lực đã thực hiện đổ bê tông gia cố móng và chằng néo cột để đảm bảo an toàn. Vị trí cột này, Điện lực Tuần Giáo đã có kế hoạch sửa chữa vào Quý I năm 2024.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh